
Góðan daginn

Við fengum bréf frá ísafjarðarbæ/Skipulagsfulltrúa varðandi nribyggingu Sunnuholts 5

varðandi rétt okkar til aö koma með athugasemdir. Við viljum bara benda á og spyrjast fyrir
um nokkra hluti.

Búið var að s'ina okkur fyrst aõ húsið kæmi í sömu línu og hin tvö húsin í lengjunni og var
okkur sagt að n'ija húsið myndi aðeins skyggja á Suõurtangann. Samkvæmt þeim teikningum
sem við fengum til okkar meö þessu brélifrá Skipulagsfulltrúa þá sést aö nrija húsið,
Sunnuholt 5, muni skyggja á alla eyrina og ef ekki líka nánast allan efri bæinn.

Samkvæmt n'ijum teikningum um uppdrátt lóõarinnar og húsið sjá|ft, þá kemur lóðin ská á
hinarlóðirnaríþessarigötu. ístað þess að halda beinni línu með hinum lóöunum þá kemur
lóðin nær ánn¡ Úlfsá.

Spurningin hjá okkur í raun er hvort þessi lóðar- og húsauppdráttur sé loka uppdráttur eöa
hvort þetta getur eða eigi eftir að breytast eitthvað?

Svo er annað atriði sem við viljum nefna, varðandi snjómoksturinn í þessari götu þegar þetta
Sunnuholt 5 hefur veriõ byggt. Lengi vel hefur öllum snjó sem safnast hefur upp íþessari
snjóþungu götu verið ytt og dembað niður aö Úlfsá meöfram okkar húsi, hvert á að demba
snjónum þegar Sunnuholt 5 hefur veriö byggt?

Með þessu bréfi fylgja tvö blöð, eitt er afstöðumynd sem fylgdi bréfi Skipulagsfulltrúa til
okkar og annað er nri hugmynd um staösetningu lóöarinnar sem og hússins. Við tökum eftir
því að á myndinni sem er teiknuð upp af okkur aô húsiõ sjá|ft er ekki í sömu línu og hin húsin
en þetta mun lækka kostnaõfyrirbyggjanda þarsem það erstyttrivegalengd sem þarf til að

tengja bílaplanið við götuna.

Með fyrirfram þökkum um góð viðbrögð

Eigendur aö Sunnuholti 3

Sævar Kristinn Gestsson og Ragna Arnaldsdóttir

Da gsett afhen d i n g 2L.2.2O22
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